



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 4 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,200 ราย ป่วยสะสม 672,385 ราย ยังรักษาอยู่ 211,076 ราย รักษาหายเพิ่ม 17,975 ราย หายป่วยสะสม 455,806 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 188 ราย เสียชีวิตสะสม 5,503 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 18,578,096 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 200,920,257 ราย เสียชีวิต 4,268,836 ราย รักษาหาย 180,888,201 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO ต้องการบดลูกเหิน 345,000 ล้านบาท เพื่อรับมือสายพันธุ์เดลตา ซิลี พบชิโนแวกคลดป่วยหนัก-ตายน้อยกว่าไฟเซอร์-แอสตราฯ **สหรัฐฯ** ต้องบังคับฉีดวัคซีนหลังการให้ฉีดตามความสมัครใจไม่ได้ผล ขณะที่นครนิวยอร์กบังคับแสดงใบรับรองวัคซีนก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ **เม็กซิโก** ผู้ป่วยโควิดในรพ.กว่า 97% ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน **อาร์เจนตินา** เริ่มฉีดวัคซีนให้วัยรุ่น 12-17 ปี **ปากีสถาน** ตรวจพบสายพันธุ์เอปซิลอน แพร่เชื้อได้สูงเกือบเท่าเดลตา **ญี่ปุ่น** เตรียมสำรองเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดอาการหนัก พร้อมเตือนการระบาดเข้าสู่ระยะใหม่หลังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาเพิ่มสูงขึ้น **จีน** คุมเข้มการเดินทาง ปิดสนามบิน-งดขายตั๋วรถไฟ สกัดเดลต้าระบาด **มาเก๊า** ตรวจโควิดขนานใหญ่หลังป่วยทั้งครอบครัวเพิ่ม 4 ราย

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ประชาไท, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ch7, amarintv, sondhitalk, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้เร่งค้นหาคัดกรองผู้ติดเชื้อ โดยทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดและกทม. และแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำให้เข้าระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมเร่งกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยในเดือน ส.ค. จะทยอยส่งเพื่อฉีดให้กลุ่มเปราะบาง และเพิ่มกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัว ส่วนกลุ่มบุคลากรการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าจะจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ไปให้จังหวัดในสัปดาห์นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, mcot, thebangkokinsight, pptvhd36)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ทอยยจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ล็อตการบริจาคมจากสหรัฐฯ ไปยัง รพ. ในกทม.และปริมณฑล เพื่อฉีดเป็นบูสเตอร์โดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานด่านหน้าแล้ว

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. ระบุ วันนี้เริ่มกระจายวัคซีนไปแต่ละพื้นที่ คาดว่ากทม.และปริมณฑลจะได้รับวัคซีนก่อน เบื้องต้น 50% จะให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ลงชื่อไว้ในแต่ละรพ. คาดว่าจะฉีดพร้อมกันทั่วประเทศใน 2-3 วันนี้ แต่พื้นที่ใดได้รับวัคซีนแล้วสามารถฉีดก่อนได้เลย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ สูตรสลับวัคซีน SA ที่ไทยใช้มีความปลอดภัย จากการฉีดสลับชนิดไปแล้วมากกว่า 1 แสนคนยังไม่พบปัญหาและไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ จึงพยายามใช้สูตรนี้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุด ส่วนการกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับประชาชน โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเพื่อเก็บข้อมูลว่าภูมิคุ้มกันตกหรือไม่ ซึ่งตามทฤษฎีเมื่อมีการฉีดวัคซีนเพิ่มจะมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วมากเพราะเซลล์ร่างกายจดจำไวรัสได้ แต่แนวโน้มในการกระตุ้นเข็มที่ 3 เนื่องจาก 1.ไวรัสกลายพันธุ์ และ 2.ไม่รู้ว่าจะข้างหน้าจะมีการกลายพันธุ์ไปอีกอย่างไร ดังนั้นต้องติดตามข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-รพ.ศิริราช ประกาศเปิดให้ประชาชนอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งมีประวัติการรักษาและ/หรือมีภาวะเปราะบางผู้ป่วย รพ.ศิริราช สามารถฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เดือนส.ค. 2564 ผ่านแอปฯ Siriraj Connect ตั้งแต่ 4 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-วัคซีน AztraZeneca 4.15 แสนโดส ของออกซฟอร์ด จากสหราชอาณาจักร ถึงประเทศไทยแล้ว เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 3 ส.ค. 2564

2.ระบบ Home Isolation

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, newtv)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ BKK HI Care ติดตามดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสีเขียวที่รักษา/กักตัวที่บ้านหรือชุมชนอย่างใกล้ชิด แนวทางคือ 1.มอบชุดสำหรับ HI 2.บริการจัดส่งอาหารทุกวัน 3.ให้ผู้ป่วยวัดอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนในร่างกายวันละ 2 ครั้ง และรายงานอาการ และ 4.เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ติดตามดูแลสังเกตอาการผู้ป่วยผ่านระบบ BKK HI Care/โทรศัพท์ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ, INN, TNN

-นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ พร้อมแพทย์อาสา ลงพื้นที่ย่านนาวา-สาทร เยี่ยมผู้ป่วยที่รักษาตัวในบ้านพักพร้อมทดสอบระบบการรักษาผ่านแอปฯ DE Home Isolation Solution รองรับการติดต่อระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ch7, thebangkokinsight, thaigov)

-นพ.การุณย์ คุณศิริานนท์ ที่ปรึกษา สปสช. เผย สปสช. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่บ้าน และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งกลไกที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่บ้านได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ คือหน่วยบริการปฐมภูมิและคลินิกเอกชนทุกแห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า รพ.เอกชน คลินิกที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดและมีอาการเกณฑ์สีเขียว สามารถให้รักษาที่บ้านและติดตามดูแลได้ โดยในอนาคตจะให้คลินิกเอกชนเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยในระบบ HI

3.ภาคเอกชนเจรจนำเข้าไฟเซอร์เอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แจ้งให้ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และนพ.บุญ วนาสิน ชี้แจงข้อมูลการเซ็นสัญญา กับ ก.กลาโหม เพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ขณะที่ โฆษก ก.กลาโหม ยืนยันยังไม่มีแผนหรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงยังมีประเด็นที่ระบุว่าเสียเงินมัดจำ 500-600 ล้านบาท ซึ่งข้อเท็จจริงมีความขัดแย้งกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยรัฐ

-นพ.บุญ วนาสิน เผย การเจรจาซื้อวัคซีน mRNA 20 ล้านโดสจาก BioNTech ยากมาก แม้ติดต่อได้แต่ไม่สามารถหาหน่วยงานนำเข้าได้ ได้พยายามติดต่อหลายหน่วยงานแต่ไม่มีใครรับเพราะกลัวถูกกล่าวหาว่ากำไร และขณะนี้รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายให้รองนายกฯ และรมว.พลังงาน ในฐานะกรรมการ ศบค. เป็นผู้นำเข้าวัคซีนทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่าน สธ. ทำให้เอกชนนำเข้าไม่ได้ อีกทั้งวัคซีน mRNA ขายหมดแล้วตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

3.ยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ประชาชาติ, topnews, js100, thaipbs)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น โดยใช้เฉพาะผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการ เนื่องจากเป็นยาอันตราย ประกอบกับไวรัสมีการพัฒนาหลากหลายสายพันธุ์ จึงต้องประเมินอาการหลังการใช้ยาอย่างใกล้ชิด ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อร่างกาย มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ทารกในครรภ์เกิดความพิการ ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ มีผลกับการทำงานของตับ และหากเป็นยาที่ไม่ได้คุณภาพอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติ, topnews, js100, mcot, TNN, mthai, pptvhd36, sanook

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เตือนประชาชนอย่าซื้อยาฟาวิพิราเวียร์มารับประทานเอง เพราะอาจได้ยาปลอม ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน การซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตอาจไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ยา ซึ่งปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาในระบบที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามและแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1556 อีเมล 1556@fda.moph.go.th

4.ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม โชว์ผลตรวจภูมิคุ้มกันโควิดซึ่งสูงถึง 14,395 หลังฉีดซิโนแวค-แอสตราฯ โดยก่อนหน้านี้เคยป่วยติดเชื้อมาแล้ว

5.ประชาชนตงงานต้องเดินเท้ากลับต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-ชาวบ้านหมู่ 2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พบหญิงรายหนึ่งเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.เข้าตรวจสอบ ทราบว่าทำงานที่ จ.ภูเก็ต และตงงานเพราะสถานการณ์โควิด เงินหมด ไม่มีที่อยู่ จึงเดินเท้ากลับบ้าน จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสวมชุด PPE ช่วยทำแผลที่เท้าและนำไปตรวจ RT-PCR ที่รพ.พังงา ก่อนนำไปพักรอผลตรวจที่ LQ จ.พังงา

6.ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตริมฟุตบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ชายวัย 55 ปี อาชีพเก็บของเก่าขาย นอนเสียชีวิตบนฟุตบาทย่านชองนนทรี ก่อนตรวจพบติดเชื้อโควิด จนท.สวมชุด PPE นำร่างใส่โลงศพทันที

7.เสนอแนวทางดูแลผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ทพ.วินัย นามธง นักเทคนิคการแพทย์ สปคม. โพสต์ข้อความถึงผู้มีอำนาจบริหารจัดการ ดังนี้ 1.ยกเลิกการใช้ผลตรวจทั้ง ATK หรือ RT-PCR สำหรับคนไข้สีแดง ในการรับยาหรือเข้ารับรักษาในรพ. ควรรับจ่ายยาหรือรับรักษาทันที 2.ขอภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนนำ Telemedicine หรือ VDO call หรือ Line Call ให้ชาวบ้านโทรหาแพทย์ปลายทางโดยไม่ต้องออกจากบ้าน เมื่อดูอาการแล้วแค่ส่งยาพาวิพราเวียร์ให้ 3.ระดมเครือข่ายจิตอาสา Rider หรือ บ.Logistic ต่างๆ มาเป็นทีม Rider ส่งยาหรือสิ่งของจำเป็นไปให้ผู้ป่วยตามบ้าน 4.ระดมจิตอาสาทางจิตเวชหรือผู้ที่สามารถให้คำปรึกษากับครอบครัว มารับหน้าที่โทรหาคนในครอบครัวผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ไม่รู้สึกถูกละทิ้ง และ 5.อยากให้ภาคเอกชนจัดส่งอาหารและของใช้จำเป็นไปให้บ้านที่ติดเชื้อ

8.คำแนะนำรับมือโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ข้อความ แนะนำการรับมือสายพันธุ์เดลตาโดยใช้กลยุทธ์สร้างแรงกดดันต่อไวรัสเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อ คือ การวินิจฉัยได้เร็วที่สุดและให้การรักษาเร็วที่สุด ควรรวมการใช้สมุนไพรและการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 80-90% ของประชาชนภายใน 3 เดือน

9.ให้ผู้ป่วยบอกญาติผ่านโซเชียล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-พยาบาล ICU รพ.แห่งหนึ่งแชร์คลิปผ่านแอปฯ TikTok เป็นการเปิดโฟนอินให้แม่ที่ป่วยโควิดได้ฟังเสียงลูกชายบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ Facebook

-เพจเรื่องเล่าเช้านี้ แชร์ข้อมูลของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ธิดาวัฒน์ เลิศรัตนโมลี” โพสต์ภาพข้อความสังลาของภรรยาที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 พร้อมกับลูกในท้อง

10.ขอจัดสรรวัคซีนให้พนักงานเก็บขยะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-นายธีรวัศ สรรค์พิพัฒน์ เจ้าของธุรกิจจัดเก็บขยะรายใหญ่ของประเทศไทย เรียกร้องขอวัคซีนไฟเซอร์ให้กับพนักงานจัดเก็บขยะทั่วประเทศ เพราะเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงและต้องออกปฏิบัติงานทุกวัน ขอภาครัฐให้ความสำคัญให้ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้งวัคซีน ชุดตรวจ หน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะอันตราย

11.ข่าวปลอมส่งวัคซีนไฟเซอร์ไปบุรีรัมย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, บ้านเมือง, pptvhd

-กรมควบคุมโรค เผย กรณีข่าววัคซีนไฟเซอร์ส่วนหนึ่งถูกส่งไป จ.บุรีรัมย์ ทั้งที่ไม่ใช่พื้นที่ระบาดหนัก เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากขณะนี้วัคซีนไฟเซอร์ยังอยู่ในขั้นตอนของบริษัทจัดหาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจะเริ่มส่งได้ในวันที่ 5 ส.ค.นี้

12.ห้ามขายยาแรมเดซิเวียร์ให้เอกชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงการห้ามขายยาแรมเดซิเวียร์ให้ภาคเอกชน อาจทำให้เกิดปัญหาขาดยาให้ผู้ป่วย รพ.ทุกแห่งควรต้องมีไว้ใช้กรณีคนไข้ได้รับยาพาวิพราเวียร์แล้วไม่ตอบสนอง ซึ่งเดิมซื้อได้ในทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ตอนนี้มีคำสั่งห้ามขายให้เอกชน

13.คลินิกอบอุณหภูมิต่ำตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการตรวจโควิด 19 ด้วย ATK ของคลินิกอบอุณหภูมิต่ำ ต้องเสียค่าตรวจ 800 บาท สอบถาม สปสช. ได้คำตอบว่าหากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะไม่เสียค่าบริการ แต่ถ้าไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ที่ประชาชนร้องเรียนคือคลินิกอบอุณหภูมิต่ำหนึ่งบริเวณถนนสวนสยาม เขตคันทนาวยาว รับตรวจประชาชนวันละ 100 คน คิดค่าตรวจคนละ 800 บาททุกกรณี

14.กรมธรรม์คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, มติชนสุดสัปดาห์, ประชาชาติ, newtv, mcot, thejournalist, springnews, thailandplus)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. ระบุ ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสังกัด สธ. 223,872 กรมธรรม์ และนอกสังกัด สธ. ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ กทม., รพ.ภูมิพล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โรงเรียนแพทย์, กองทัพเรือ และกรมแพทย์ทหารบก รวม 26,248 กรมธรรม์ ได้รับความคุ้มครองแล้ว 171 ราย พร้อมสนับสนุนทุกด้านให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

15.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, INN, kapook

-ศบค. รายงานพบเคสเดือใหม่อีก 7 แห่ง ใน 4 จังหวัด รวมผู้ติดเชื้อ 204 ราย ได้แก่ **ชลบุรี** บ.ยานยนต์ อ.ศรีราชา ติดเชื้อ 25 ราย และ บ.ชื้อต่อโลหะ อ.เมืองชลบุรี ติดเชื้อ 11 ราย **สมุทรสาคร** บ.ลวด อ.เมือง ติดเชื้อ 11 ราย และ บ.เครื่องใช้ไฟฟ้า อ.กระทุ่มแบน ติดเชื้อ 53 ราย **สระแก้ว** อ.อรัญประเทศ ตลาดอินโดจีน ติดเชื้อ 35 ราย และตลาดรัตนธรรม ติดเชื้อ 44 ราย **ปทุมธานี** บ.กระสอบ อ.คลองหลวง ติดเชื้อ 25 ราย

-จนท.เขตบางรัก ติดโควิดกว่า 30 ราย ผอ.เขตฯ สั่งกักตัว-ส่งรักษา ปิดโซนทำความสะอาด แต่ยังเปิดบริการต่อ

-จ.นครศรีธรรมราช พลทหารติดเชื้อ 6 ราย หลังไปช่วยขนมังคุดที่ล้มผลไม้ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ยกระดับเฝ้าระวัง เป็นพื้นที่หวงห้าม กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง

16.อ้างผู้ใหญ่ขอฉีดวัคซีนเข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เจ้าหน้าที่ศูนย์รับฉีดวัคซีน หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรภ.พิษณุสงคราม เผย มีผู้นำข่าวกล่องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้า หอประชุมและขอฉีดวัคซีนเข็ม 3 อ้างชื่อผู้ใหญ่ จนท.จึงต้องยอม โดยนำเพื่อน 2 คน ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์มาฉีดด้วย

17.เครียดจากโควิดฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-จ.สมุทรปราการ เกิดเหตุชายอายุ 80 ปี ยิงตัวตายภายในบ้านพัก ลูกชายระบุว่าพ่อมีอาการเครียดเรื่องขายของไม่ดี และมีโรคประจำตัวหลายโรค ใช้ชุดตรวจเองแต่ผลไม่ชัดเจน จึงพาไปตรวจที่รพ.ผลเป็นบวก แต่พ่อยังไม่ทราบผลก็ยิงตัวตายก่อน

มาตรการและประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, js100)

-ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเงิน 99.9 ล้านบาท ช่วยวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานเหล่าทัพ จัดตั้งรพ.สนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว สถานที่ฌาปนกิจ รองรับโควิดระบาค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค 50 ล้านบาท จาก Mr.Oba Yuichi อัครราชทูตญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากบริษัทเครืออออนในประเทศไทย สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ ให้กับรพ.บุษราคัมและรพ.อื่นๆ ที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งรับมอบเงิน 110 ล้านบาท จาก บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, INN, mcot, amarintv, TNN, thaipbs, thebangkokinsight, topnews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชมการสาธิตเครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ ที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภาคเอกชน ช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ มีความแม่นยำและรวดเร็วในการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาถึง 12 เข็มในเวลา 4 นาที ทำให้มีวัคซีนในการฉีดเพิ่มขึ้น 20% ช่วยให้จุดฉีดวัคซีนขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดการใช้ Low Dead Space Syringe นอกจากนี้ ยังมีความปลอดภัย เพราะกระบวนการไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน ส่วนการนำมาใช้งานจริงจะมีการหารือกันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. มอบ ปลัด สธ. ทหาวิธีตอบแทนบุคลากรทุกระดับที่ร่วมต่อสู้โควิด 19 ให้เร่งสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งเพิ่มวันทวิคูณ บรรจุข้าราชการลือตใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำ 4 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการในการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้ 1.สถานประกอบการและผู้สูงอายุรายใหม่ ประเมินตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 2.ผู้สูงอายุรายใหม่/ผู้สูงอายุที่กลับจากรพ.หรือสถานพยาบาล ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ 3.สถานประกอบการคัดกรองเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าทำงานทุกราย และ 4.ให้ญาติผู้สูงอายุเยี่ยมผ่านทางออนไลน์เท่านั้น งดเยี่ยมในสถานประกอบการทุกกรณี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, pptvhd36, newtv, chaingmainews, thailandplus</p> <p>-กรมอนามัย แนะนำวิธีป้องกันตัวเองสำหรับผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะ เก็บของเก่า เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสขยะที่อาจปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 ดังนี้ 1.สวมถุงมือหรือถุงพลาสติกป้องกันทุกครั้ง หรือใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับ 2.สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด 3.สวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้า ปาก จมูก ตา และ 4.หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ทั้งถุงมือ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในภาชนะที่ปิดสนิทหรือถุงพลาสติก โดยมัดปากถุงให้แน่น แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ และอาบน้ำทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ch7, thaipbs, newtv, TNN, topnews, Chiangmainews, thebangkokinsight, mthai, springnews, thailandplus, thestandard</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย ว่าระหว่างวันที่ 24 - 30 ก.ค. 2564 พบสายพันธุ์เดลตา 74 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์เบตาพบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ มากสุดที่ยะลา 14 ราย สงขลาและตรัง จังหวัดละ 1 ราย สำหรับสายพันธุ์แลมบ์ดาที่พบในแถบประเทศอเมริกาใต้ยังไม่พบในประเทศไทย และยังเป็นเพียงสายพันธุ์ที่น่าสนใจ (Variant of Interest) ตามการแบ่งระดับขององค์การอนามัยโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>-ทวิตเตอร์ ศปค.ศบค. ระบุ โควิดในไทยแนวโน้มไม่ลดลง ป่วยหนัก-เสียชีวิตต่อเนื่อง ตายที่บ้านหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกทม. ปริมณฑล และจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และภูมิภาคบางพื้นที่ สถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการ โรงงาน ตลาดแคมป์ก่อสร้าง ในบ้าน พบประวัติเสี่ยงส่วนใหญ่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย มีกิจกรรมร่วมกันและการเดินทางไปสถานที่ชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, amarintv, pptvhd36, bbc, thailandplus, sonthitalk, isaranews, moneyandbanking, INN</p> <p>-รพ.บุษราคัม เปิดไอซียูสนามขนาด 17 เตียง แบ่งเป็น หอผู้ป่วยรวม (Cohort Ward) 13 เตียง และห้องแยกความดันลบ 4 ห้อง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐานเดียวกับไอซียูในรพ. ดูแลโดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญและพยาบาลไอซียูจากต่างจังหวัด ได้ให้บริการมาแล้ว 82 วัน ตั้งแต่ 14 พ.ค. - 3 ส.ค. 2564 รับผู้ป่วยรวม 14,213 ราย กลับบ้านแล้ว 11,000 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, infoquest)</p> <p>-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม. บูรณาการร่วมกับ กสทช. True, Dtac, AIS และ NT จัดตั้งสายด่วนโควิดสายตรงถึง 50 สำนักงานเขต เขตละ 20 คู่สาย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้บางเขตที่มีความพร้อมได้เริ่มทยอยให้บริการตั้งแต่ 1 ส.ค.</p>	
<p align="center">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สัปดาห์นมแม่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร คอลัมน์จับกระแส</p> <p>-ผอ.องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าโควิด-19 สามารถติดต่อผ่านน้ำนมแม่ องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟจึงแนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถให้นมจากเต้าและโอบกอดแนบเนื้อได้ แม้ว่าแม่จะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูงก็ตาม การศึกษาต่างๆ พบว่าประโยชน์ของนมแม่มีมากกว่าความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่ลูก อีกทั้งแอนติบอดีในนมแม่ยังอาจช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อหากทารกได้รับเชื้อโควิด-19 เพียงแต่แม่ควรรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัยขณะให้นมลูก ล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังสัมผัสลูก ตลอดจนหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวที่แม่สัมผัสบ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือใช้การปั๊มนมใส่ขวดแทนการอุ้มลูกเข้าเต้า ทั้งยังเป็นคำแนะนำที่เข้ากับเคสที่แม่ถูกกักตัวจากการ และเคสที่แม่เข้ารับการรักษาตัวในรพ.</p>	-
<p>คอเลสเตอรอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรตี้</p> <p>-กรมการแพทย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไขมันว่า แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว พบในน้ำมัน ปลาที่มีกรดไขมัน และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน พบในน้ำมัน โดยไขมันทั้ง 2 ชนิดนี้จะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดี (HDL) และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีในเลือด ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ให้สารอาหารที่เสริมสร้างเซลล์ในร่างกาย ทำให้ได้รับกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้ เช่น โอเมกา 6 และ 3 ส่วนไขมันอิ่มตัว มักพบในเนื้อสัตว์ หนัง ไข่สัตว์ เนย ชีส และไขมันทรานส์ มักพบในอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเนยเทียม เนยขาว มาร์การีน ครีมเทียม ทั้ง 2 ชนิดนี้ โดยเฉพาะไขมันทรานส์จะส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีเพิ่มขึ้น และยังลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี นอกจากนี้จะเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ยังเสี่ยงโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตับทำงานผิดปกติ นิ่วในถุงน้ำดี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยุทธศาสตร์ต้นแบบการจัดความรุนแรงต่อเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า สกู๊ปพิเศษ</p> <p>-สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดตัวคำแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ฉบับภาษาไทย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครองเด็กนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงให้ยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น</p> <p>ด้าน นางวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รพ.ปทุมธานี กล่าวว่า รูปแบบของการทำงานสหวิชาชีพถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองเด็กมากที่สุด ไม่ว่าเด็กจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานร่วมกับ ตำรวจ อัยการ เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยเด็กที่ได้รับความรุนแรงหรือครอบครัวที่ได้รับความรุนแรงจะได้รับการช่วยเหลือ 3 ส่วน คือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อบำบัดรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการทางสังคม และด้านกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพ</p>	-
<p>มาตรการลดเค็ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก และสำนักงานนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง "เสนอมาตรการลดเค็ม ลดโรค ลดตาย ในภาวะวิกฤติโควิด 19" เสนอให้รัฐจัดให้มีฉลากค่าเตือนหน้าซองบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่ไม่เค็ม มีปริมาณโซเดียมต่ำ</p>	